

Chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” năm 2012

Năm 2012 là năm đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước **Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam** và **Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào**. Trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6 năm 2011, lãnh đạo hai nước đã nhất trí lấy năm 2012 là: “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (05/9/1962 – 05/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2012).

Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển từ quan hệ truyền thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng các đồng chí Kay-xôn Phôm-vi-hản, đồng chí Xu-pha-nu-vông và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trải qua nhiều thử thách, gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Lào đã trở thành quy luật sống còn và sức mạnh kỳ diệu đưa tới những thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và Lào trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ đất nước, cùng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” 2012, vào sáng 27/6/2012 tại Cung văn hóa Quốc gia Lào đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi sự kiện “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn”:

+ “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn” chính là sự khẳng định cho quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Viêng Chăn để góp sức thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, thiết thực.

+ Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Lào, lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn và đông đảo nhân dân đã tham dự buổi lễ. Đồng chí nhấn mạnh, là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho quan hệ kết nghĩa với Viêng Chăn nói riêng, quan hệ với các địa phương Lào nói chung, xem đây là nhiệm vụ hết sức vinh dự và đầy tự hào. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ kết nghĩa anh em giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn đã và đang phát triển sâu rộng trên

tất cả các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của mỗi địa phương và tô đẹp thêm quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

+ “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn” gồm nhiều hoạt động đa dạng như lễ trao tặng huân - huy chương, triển lãm ảnh, biểu diễn của các nghệ nhân dân gian, thi đấu giao hữu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, hội thảo xúc tiến thương mại - đầu tư và du lịch... Chắc chắn, sự kiện này sẽ đem lại cho người dân thủ đô Viêng Chăn và nhân dân cả nước Việt Nam, đặc biệt nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh những cảm nhận sâu sắc hơn về tình anh em giữa hai thành phố cũng như quan hệ Việt Nam – Lào.

+ Thay mặt thành phố Viêng Chăn, đồng chí Sou-kan Ma-ha-lath - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư - Đô trưởng Viêng Chăn, đánh giá sự kiện “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn” không những tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước mà còn giúp cho người dân thủ đô hiểu hơn về thành phố Hồ Chí Minh anh hùng. Đồng chí chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã giúp đỡ thủ đô Viêng Chăn rất hiệu quả và hứa sẽ làm hết sức mình để cho tình hữu nghị giữa hai thành phố kết nghĩa ngày càng gắn bó, góp phần vun đắp quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Tiếp tục hưởng ứng tích cực, hiệu quả và tuyên truyền sâu rộng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” 2012 đến toàn thể nhân dân, thời gian tới Ban Thường vụ Quận ủy quận 8 phát động Kế hoạch tổ chức tham gia Hội thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Thông qua Hội thi giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong nước và người nước ngoài, đặc biệt nhân dân Lào đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam thâm nhuần hơn nữa ý nghĩa to lớn của việc thiết lập quan hệ ngoại giao, ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; cùng nhau ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ giúp đỡ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong những năm qua.

Rất mong, các đồng chí cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt các đối tượng là Việt kiều Lào; các cá nhân, doanh nghiệp có mối quan hệ hợp tác, làm ăn qua lại với nước Lào; các gia đình người Lào đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã từng công tác và chiến đấu tại Lào... hưởng ứng tích cực tham gia Hội thi.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Tháng 7 năm 2012